
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

         อุทกภัย  

ใช้กองทุนหลกัประกันสขุภาพช่วยน้ำท่วม 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, sondhitalk, hfocus, thebangkokinsight)  
     - นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการ สปสช.เปดิเผยว่า สปสช.ได้ทำหนังสือทำหนังสือขอความร่วมมือกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนท่ี ทำโครงการ
สนับสนุนการเข้าถึงบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนท่ีประสบปัญหาอุทกภัย รับ-ส่งผู้ป่วยไป รพ. หรือส่งยาให้ผู้ป่วยได้ เพื่อ
แก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน 
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ch3) 
     - สถานการณ์น้ำท่วมใน จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำยังคงท่วมสูงในหลายพื้นท่ี โดยชุมชน ต.วดัตะก ูอ.บางบาล ระดับน้ำท่วม
สูง 2.50 -3 เมตร ชาวบ้านใช้ชีวิตประจำวันอยา่งยากลำบากมาเป็นเวลา 3 เดือน ต้องเก็บศพไวใ้นบ้าน ไม่สามารถนำไป
ประกอบพิธีฌาปนกิจ เนื่องจากเมรุของวัดตะกูและวัดข้างเคยีงถูกน้ำท่วมสูง    
     -พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังจังหวัด
สิงห์บุรี เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัย 

- 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ประเด็นสำคัญ 
    1.รายงานสถาการณ์โควิดรอบสัปดาห ์
      สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews 
      -  กรมควบคุมโรค รายงานโควิดประจำสัปดาห์ พบป่วยใหม่ 2,616 คน เฉลี่ยวันละ 373 ราย ปอดอักเสบ 369 คน ใส่
ท่อช่วยหายใจ 214 คน ขณะเสียชีวิต 40 ราย เฉลี่ยวันละ 5 คน 
     2. วัคซีน 
      สื่อที่นำเสนอ : facebook 
      -  เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ ประเทศไทยสั่งซื้อวัคซีนโควิดมาจำนวนมาก ในปีงบ 66 สั่งแอสตร้ามา 60 ล้านโดส และ
ไฟเซอร์อีก 30 ล้านโดส แต่ขณะนี้ความต้องการฉีดวัคซีนโควิดต่ำลงมาก ทราบว่ามีการขอเปลี่ยนออเดอร์วัคซีนแอสตร้า 30 
ล้านโดสไปเป็น long acting antibody หรือภูมิพร้อมฉีดจำนวน 2 แสนโดสแล้ว แต่อีก 30 ล้านโดสก็ยังลำบากว่าจะเอาไป
ไหน  การบริจาควัคซีนให้ประเทศเพื่อนบ้านหรือแม้แต่ประเทศที่อยู่ ไกล คือหนทางที่ดีที่สุด ไฟเซอร์ยังพอเป็นที่ต้องการอยู่ 
แต่แอสตร้าฯ หาประเทศท่ีประสงค์จะรับบริจาคยาก การบริจาคให้เมียนมาในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่ดี ดีกว่าตั้งไว้จนหมดอายุ 
      3. โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย 
      สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก) 
      - ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล โพสต์ว่า ผลการติดตามพัฒนาของเชื้อโอมคิรอน 
สายพันธุ์ย่อย XBB, XBB.1, XBB.2 และ XBB.3 ที่ระบาดในประเทศสิงคโปร์เริ่มอ่อนกำลังลง  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สาย
พันธุ์เหล่านี้เริ่มลดลงต่อเนื่อง โดยจากฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมโควิดโลก หรือจีเสด "GISAID" พบ XBB จำนวน 88 ราย 
XBB.1 จำนวน 357 ราย XBB.2 จำนวน 4 ราย XBB.3 จำนวน 36 ราย  
         สาเหตุที่มผีู้ติดเชื้อเข้ารักษาตัวใน รพ.และเสียชีวิตจำนวนไม่มาก น่าจะมาจาก 6 ปัจจัยหลัก คือ 1.ประชาชนสิงคโปร์
ให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเปราะบางและญาติที่อยู่ใกล้ชิด   2.ได้รับ
วัคซีนครบโดสร้อยละ 92 3.ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นถึงร้อยละ 79.4 4.ได้รับยาต้านไวรัสโคโรนา 2019 อย่างรวดเร็วหลังติดเช้ือ
โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง 5.ได้รับยาแอนติบอดีสำเร็จรูปในรายที่แพทย์เห็นว่าจำเป็นอย่างรวดเร็วหลั งจากติดเชื้อโควิด 
โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง  6.มีการสุ่มถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสโควิด ทั้งจีโนมเพื่อตรวจสอบสายพันธุ์ถึงร้อยละ 2 ของผู้ติด
เชื ้อ ซึ ่งเป็นประโยชน์ในการควบคุม ป้องกัน และรักษา ทั้งนี ้ 4 อันดับแรกในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการสุ่มถอดรหัส
พันธุกรรมไวรัสโควิด 19 มากท่ีสุด คือ บรูไน ร้อยละ 5.3 อินโดนีเซีย ร้อยละ 2 สิงคโปร์ ร้อยละ 1.9 และไทย ร้อยละ 0.4 
 
 

- 

ประจำวันที่ 
24 ตุลาคม 2565 
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    4.โควิดยังอยู ่
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1 
     -รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัว อัปเดทสถานการณ์โควิด ว่า เรายังต้องอยู่กับ โควิด 19 แนะนำว่า 
ผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด รวมถึงญาติที่มาเยี่ยมหรือเฝ้าไข้ควรได้รับการคัดกรอง
โรคจากประวัติ อาการ และตรวจ ATK เพื่อป้องกันการแพร่เช้ือ หากหน่วยงานไม่มีกฎระเบียบดังกล่าว ผู้ป่วย ญาติ บุคลากร
ทางการแพทย์ในหน่วยงาน ควรเรียกร้องสิทธิเพื่อปกป้องสวัสดิภาพความปลอดภัยในชีวิตของทุกคน  การป้องกันตัวไม่ให้ติด
เชื้อหรือไม่ให้ติดเชื้อซ้ำ ย่อมดีที่สุด ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ใส่ใจสุขภาพของตนเองและครอบครัว ใส่หน้ากากอย่างถูกต้องเป็น
กิจวัตร จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก 

          กัญชา  

กัญชาทางการแพทย์ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ, เว็บไซต์ สยามรัฐ 
     -นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร  รก.อธิบดีกรมการแพทย์ เผยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
(สบยช.) และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคทั้ง 6 แห่งสังกัดกรมการแพทย์ เล็งเห็นประโยชน์จากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ 
CBD โดยเฉพาะฤทธิ์คลายวิตกกังวล ช่วยให้นอนหลับ ลดอาการทางจิต โดยอาการเหล่านี้เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ติดยาบ้าหรือเมท
แอมเฟตามีนและเกิดอาการถอนยา  ในปัจจุบันพบว่าอาการทางจิตจากยาบ้ามีแนวโน้มรุนแรงและพบได้มากขึ้นเรื่อยๆ ที่
สำคัญยังไม่มียาที่มีประสิทธิภาพที่ดีพอในการรักษาผู้ติดยาบ้า ทำให้ผู้ป่วยมีการเสพยาซ้ำ เจ้าหน้าที่จึงทำแผนการศึกษาวจิัย 
โดยใช้สารสกัด CBD ชนิดหยอดใต้ลิ้น เพื่อลดอาการถอนเมทแอมเฟตามีน หวังว่าผลการศึกษาวิจัยจะสามารถใช้ CBD เป็น
อีกทางเลือกหนึ่งในการบำบัดรักษาผู้ติดยาบ้า ลดการกลับไปเสพซ้ำ ลดการนำเข้ายาในการรักษาจากต่างประเทศ  
ปล่อยกู้สินเชื่อกัญชาพลาดเป้า 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์) 
      - แหล่งข่าวจาก ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ทำโครงการนำร่องการปล่อยสินเช่ือเพื่อสนับสนุนการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์
และทางเภสัชกรรม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ช่วง 1 ปีแรกปล่อยได้เพียง 25 ล้านบาท จากเป้าหมาย 5 พันล้านบาท สาเหตุ
จาก ธกส.ออกมาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อนี้ค่อนข้างเข้มงวด จะได้ไม่มีการนำกัญชาที่ปลูกไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น 
นอกเหนือจากด้านการแพทย์และเภสัชกรรม รวมถึงปัญหาความชัดเจนในด้านกฎหมาย 
ชง ครม.ออกมาตรการห้ามเด็กใช้กัญชา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ,  เว็บไซต์ ไทยรัฐ 
     -นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งท่ี 2/2565 ได้เห็นชอบตามข้อเสนอจากมติการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ที่ให้ กดยช. พิจารณาเสนอให ้ครม.ออกมาตรการโดยเรง่ด่วนในระหว่างที่ยังไมม่ีกฎหมายมาบังคบั
ใช้เป็นกาลเฉพาะ เพื่อควบคุมและห้ามมิให้เด็กและเยาวชนท่ีมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ซื้อ ขาย แจก ครอบครอง และใช้กัญชา  

- 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

ดราม่าว่ายน้ำข้ามโขง 
     สื ่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด,  ไทยโพสต์,  ผู ้จัดการ, thestandard,  newtv.,hfocus 
workpointtoday, thailandplus) 
     - นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ แสดงความชื่นชม นายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ 
หรือโตโน่ นักร้องและนักแสดง ที่บรรลุภารกิจว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง ระดมเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้ร.พ.นครพนม 
และร.พ.แขวงคำม่วน ประเทศลาว  
     ขณะที่ นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวชี้แจงถึงข้อสังเกตการบริหารจัดการงบประมาณด้าน
สาธารณสุขของรัฐเพียงพอหรือไม่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีต้องมีกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขงระดมทุนช่วยเหลือว่า สธ.จัดสรรงบให้รพ.
ใน จ.นครพนมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการให้บริการ พัฒนาเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพลุ่มน้ำโขง และระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประตูสู่อินโดจีน โดยปีงบประมาณ 2565 จ.นครพนมได้รับการจัดสรรงบลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การให้บริการทางการแพทย์ 137 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2566 อีก 138 ล้านบาท เฉพาะ รพ.นครพนม ปีงบประมาณ 
2565 ได้รับการจัดสรรงบลงทุน 4.73 ล้านบาท เพื่อใช้พัฒนาเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลังชนิด
เอกซเรย์ผ่านได้ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ และเตียงผู้ป่วย
ไอซียูปรับด้วยไฟฟ้า รวมถึงได้รับงบค่าเสื่อมครุภัณฑ์อีก 9.83 ล้านบาท  ส่วนปีงบประมาณ 2566 ได้รับจัดสรรงบลงทุน 1.5 
ล้านบาท เป็นเครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า งบค่าเสื่อมครุภัณฑ์อีก 9.3 ล้านบาท และยังมีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่รอ
การพิจารณาอนุมัติจากรายการงบลงทุนอีกหลายรายการ ขณะที่สถานการณ์เงินบำรุงของรพ.ในปีงบประมาณ 2565 มีความ

- 
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มั่นคงทางการเงินในระดับปกติ เงินบำรุงคงเหลือหลังหักหน้ีแล้วอยู่ที่ราว 11.28 ล้านบาท สำหรับการจัดกิจกรรมระดมทุนถือ
เป็นความตั้งใจดี ซึ่งเงินบริจาคส่วนนี้จะนำมาสมทบกับงบประมาณที่รพ.ได้รับจัดสรร เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตาม
ความประสงค์ของผู้บริจาค และตามแผนการพัฒนาระบบบริการของรพ.ต่อไป 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ) 
     -นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ.โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “สธ. ผู้บริหาร และบุคลากร ทุกท่าน ขอขอบพระคุณเจตนาดี ของ 
คุณภาคิน “โตโน่” ที่สามารถบรรลุภารกิจว่ายน้ำข้ามลำน้ำโขง ระดมเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลนครพนม 
ประเทศไทย และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว แต่ไม่ได้แปลว่า โรงพยาบาลบริหารไม่ดีหรือขาดแคลนงบประมาณ  
สำหรับงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 ได้ร ับจัดสรร 154 ,354,873,600 บาท ในปี 2566 อยู ่ที่ 
156,408,661,200 บาท ถือว่าเพียงพอต่อการดำเนินงานอย่างเหมาะสม แต่เราไม่ปิดกั้นความต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติม ส่วน
ที่ได้รับบริจาคขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของคุณโตโน่ ซึ่งทางกระทรวงฯ ยืนยันว่า จะใช้งบที่ได้รับจากทุกภาคส่วนอย่าง
คุ้มค่า เพื่อบริการพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุด  
ปัญหาของระบบสาธารณสุขไทย 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ch7, sondhitalk, nationtv., kapook) 
     -นพ.เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช ได้ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร ์โพสตฝ์ากไว้ให้คิดโดยข้อความสว่นหน่ึงระบุว่า ต่อให้ โตโน่ ว่ายน้ำ
ได้เงินบริจาคเป็น 1,000 ล้านบาท หมอ-พยาบาล ก็เหนื่อยเหมือนเดิม เพราะระบบสุขภาพของไทย คือ ระบบประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า นั่นหมายความว่า คนไทยจะได้รับการรักษาทุกคน ซึ่งจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นรายวันทำให้หมอต้องทำงานหนัก และ
ได้ค่าตอบแทนเท่าเดิม เกิดภาวะสมองไหล หมอโรงพยาบาลของรัฐออกนอกระบบ ทำให้หมอมีน้อยลง ภาระหน้าที่มมีากขึ้น 
ดังนั้น เงินบริจาคมีมากแค่ไหน ก็ไม่ทำให้หมอเหนื่อยน้อยลงได้  ส่วนประเด็นที่บอกว่า หมอ พยาบาล ทำงานเสี่ยง รู้แบบนี้ 
เหตุใดผู้มีอำนาจถึงปล่อยให้เกิดขึ้น ทำไมผู้มีอำนาจโดยตรงถึงมองไม่เห็นปัญหาและจัดการอย่างเร่งด่วน 
    แหล่งข่าวในกระทรวงสาธารณสุข ยอมรับว่า ทุกวันน้ีหมอ พยาบาลทำงานเหนื่อยจริง แต่ก็เป็นความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
ซึ่งการทำงานภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงต้องดูแลทุกชีวิตคนไทย โดยไม่สามารถรู้จำนวนผู้ป่วยล่วงหน้าได้เลย 
ส่วนการทำงาน หมอ พยาบาล จะมีตารางงานแบ่งกันชัดเจน ไม่ต่างจากวิชาชีพอ่ืน ซึ่งการแก้ปัญหาตามที่หมอริทพูดมา ต้อง
ใช้เวลาหารือ เพื่อสะสางปัญหาระบบสาธารณสุขไทย จึงเป็นเรื่องค่อนข้างยาก หากจะแก้ในทันที 
      ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ อานนท์ ศักดิ์วรวิชย์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ นิด้า โพสต์เฟซบุ๊ก บอกว่า 
"หมอริท พูดไม่ถูกต้องนะครับ" หากบุคลากรทางการแพทย์ ได้รับเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูง จะทำให้การทำงาน
เหนื่อยน้อยลง 
      สื่อที่นำเสนอ : facebook 
     -กลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกกันมาถกกันอีกครั้ง นั่นก็คือ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค 
ส่งผลให้คนไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพหรือไม่  ล่าสุดเพจ Drama-addict ได้นำมาอธิบาย พร้อมผลการวิจัยที่ยืนยันว่า 30 บาทรักษา
ทุกโรค ไม่ได้ทำให้คนละเลยการดูแลสุขภาพ  มีการศึกษาวิจัยพบว่า หลังมี 30 บาทรักษาทุกโรค คนไทยก็ไม่ได้ดื่มเหล้าหรือ
สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด และเคสที่เกิดผลข้างเคียงหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการกินเหล้าสูบบุหรี่ ก่อนและหลังมี 30 บาท 
ก็ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ และบางงานวิจัยระบุว่า การมี 30 บาทรักษาทุกโรค ทำให้คนไทยเข้าถึงหมอได้ง่ายขึ้น 
ทำให้คนไข้ได้รับข้อมูลและคำเตือนเรื่องการกินเหล้าสูบบุหรี่มากข้ึน ส่งผลต่อการช่วยให้เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้มากข้ึน 
บทความ 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด คอลัมน์ ชกไม่มีมุม 
     -เสียงชื่นชม โตโน่ ในภารกิจว่ายข้ามแม่น้ำโขง ที่ประสบความสำเร็จอย่างดี มีผู้คนเข้าร่วมบริจาคเงินมากมาย เพื่อมอบ
ให้กับโรงพยาบาลจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และคนในรัฐบาล ก็ออกมาร่วมปรบมือร่วมสรรเสริญ โดยไม่รู้สึกเขินอายอะไร 
ทำไมงบประมาณด้านสาธารณสุข จึงไม่ได้รับการปรับเพิ่มให้สามารถยกระดับการดูแลสุขภาพรักษาเยียวยาประชาชนได้
สมบูรณ์แบบเสียที  ต้องให้ศิลปินคนดัง อย่างพี่ตูนออกมาวิ่งเพื่อระดมเงินให้โรงพยาบาล ให้โตโน่ออกมาว่ายน้ำสุ่มเสี่ยงเพื่อ
หาเงินมาซื้อเครื่องมือแพทย์  ทั้งที่โควิดทำให้เห็นชัดว่า เราต้องมีโรงพยาบาล มบีุคลากรทางการแพทย์ มีนักวิจัยการแพทย์ มี
นักวิทยาศาสตร์ มากกว่านี้ แต่โครงการซื้อเครื่องบินรบ ซื้อเรือดำน้ำ ก็ไม่เคยล้มเลิก รัฐบาลยังจัดงบประมาณไม่แตกต่างไป
จากเดิมๆ  แล้วก็มีคนใหญ่คนโตในรัฐบาลออกมาร่วมชื่นชม โหมกระแสสังคมชื่นชมศิลปินทำความดี กลบเกลื่อนปัญหา 
จากรัฐบาล 

 

การแก้ปัญหายาเสพติด 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สำนักข่าวอิศรา, workpointtoday, thaiPBS) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตร และ รมว.สธ. ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในหัวข้อ "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย มียาบ้า
กี่เม็ด จัดเป็นผู้เสพ ไม่ต้องรับโทษในเรือนจำ" โดยระบุถึง การประชุมคณะกรรมการบำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เมื่อช่วง
สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่มีวาระการพิจารณา คือ การกำหนดจำนวนยาบ้าที่จะกำหนดให้ผู้ครอบครอง เป็น ผู้เสพ หรือผู้ค้า โดยที่

- 
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กำหนดในปัจจุบัน ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี 2545 ผู้ครอบครอง 15 เม็ด ให้จัดเป็นผู้เสพ ไม่ใช่ผู้ค้า ให้ส่งตัวไปบำบัดรักษา โดยมี
ข้อเสนอใหม่ ให้กำหนดว่าผู้ครอบครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ให้ถือเป็นผู้เสพ เป็นผู้ป่วย ให้ สธ. รับตัวไปรักษา บำบัดฟื้นฟู  ไม่
ต้องไปรับโทษในเรือนจำ เหตุผลที่มีการถกเถียงกันมากคือกังวลว่า ถ้ากำหนดจำนวนน้อยกว่า 5 เม็ด จะไม่มีคุกไว้ขังผู้กระทำ
ความผิด  แต่ไม่มีใครห่วงโรงพยาบาลจะมีสถานที่พอรองรับผู้เสพหรือไม่ ไม่มีคำถามว่าจะมีหมอ มีพยาบาลมาดูแลผู้เสพยา 
หรือไม่ กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าท่ีของ รมว.สธ. ประกาศจำนวนยาบ้าที่จะให้ครอบครองได้ เป็นเกณฑ์ในการแยกผู้
เสพ กับผู้ค้า เห็นว่าการเสพยาบ้าไม่ใช่เรื่องเฉพาะตนของผู้เสพ แต่เป็นเรื่องที่มีผลกระทบทางสังคมที่ก่อผลกระทบต่อผู้อื่น 
ดังนั้น ควรให้สังคมหรือประชาชนเป็นผู้กำหนด เพื่อที่จะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะ 
รมว.สธ. ต่อไป 
ร่วมประชุม World Bio Summit 2022 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ,  แนวหน้า, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, nationtv.) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว. สธ. เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม ตนพร้อมนพ.โอภาส 
การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. , นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้แทน สธ.จะเดินทางไปกรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมพิธี Thailand-IVI Ratification Ceremony เนื่องในวันครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งสถาบันวัคซีนสากล 
(IVI) ตามคำเชิญของอธิบดี IVI และให้สัตยาบันในฐานะตัวแทนของประเทศไทย ซึ่งการเข้าร่วม IVI จะช่วยส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างองค์กร ขยายบทบาทและภารกิจระดับโลกของไทยในการเข้าถึงวัคซีน นอกจากนี้ จะเข้าร่วมประชุม World 
Bio Summit 2022 ซึ่งเป็นเวทีใหม่ที่สาธารณรัฐเกาหลีร่วมกับองค์การอนามัยโลกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก โดยเชิญผู้นำ
ประเทศมากกว่า 18 ประเทศ ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และแอฟริกา รวมถึงผู้แทนบริษัทวัคซีน ผู้แทนองค์กรการกุศล
เอกชน และผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคติดเชื้อ เพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตของวัคซีนและชีวอนามัย จากประสบการณ์และบทเรียนท่ี
ได้จากการระบาดของเชื้อโควิด พร้อมเสนอวิธีเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อโรคติดเชื้อในอนาคต รวมถึงจะ
หารือทวิภาคีระหว่าง สธ.ของไทย และเกาหลีด้วย 

- 

ปลัด สธ.ต้ังทีมขับเคลื่อนนโยบาย 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ 
     -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ตั ้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื ่อนนโยบายไปสู ่การปฏิบัต ิ และตั้ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 6 ด้าน คือ องค์กร บุคลากร และการสื่อสารองค์กร, การนำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ, ข้อมูล
และเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข, สุขภาพผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง , การสร้างเสริม
สุขภาพเพื่อคนไทยให้แข็งแรงและด้านบริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น 

- 

ชู รพ.สมเด็จพระยุพราชต้นแบบความสุข 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
     - ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช เป็นประธานเปิดการ
ประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 ที่รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน  พร้อม
มอบโล่และเกียรติบัตรแก่บุคลากรดเีด่น จำนวน 34 คน  ผลงานโรงพยาบาลดีเด่นท้ัง 21 แห่ง โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. และผู้แทน รพ.สมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ
กว่า 650 คน เข้าร่วมงาน   
          นพ.ยงยศกล่าวว่า รพ.สมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทถิ่นทุรกันดารและห่างไกลให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้านการ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพเสมอกัน ปัจจุบัน รพ.สมเด็จพระยุพราชก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 5 ได้มุ่งมั่นในการเป็นรพ.ต้นแบบแห่ง
ความสุขของประชาชนผู้มาใช้บริการ  นำแนวคิด รพ.คุณธรรมมาปรับใช้ เพื่อให้เป็นทศวรรษแห่งโรงพยาบาลคุณธรรม ก้าวล้ำ
ด้วยคุณภาพ 

- 

ร่วมยินดี 'หมอชูชัย' รับรางวัลผู้นำด้านสาธารณสุข 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์ 
     - 4 บุคคลสำคัญ นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี  นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ศ .เกียรติคุณ นพ. 
ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  และศ.นพ. ธีระ รามสูต ประธานมูลนิธิราชประชาสมาสยั ร่วม
ยินดี กับนพ.ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์ชนบท ได้รับรางวัลผู้นำด้านสาธารณสุข (Leadership Award in 
Public Health Practice) จาก โรงเรียนสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วารด์ (Harvard T.H. Chan School of Public 
Health ) นับเป็นคนไทยคนแรก และคนเอเชียคนที่ 3 ที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งรางวัลนี้ยกย่องผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่
โดดเด่นของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในภาครัฐหรือเอกชน 
 
 

- 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

ข่าวปลอม : น้ำมันเขียวฤทธิ์เย็นประสมบุญ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ 
     - จากกรณีที่มีผู้โพสต์แนะนำปัญหาด้านสุขภาพโดยระบุว่า น้ำมันเขียวฤทธิ์เย็นประสมบุญ ช่วยคลายเส้น พิษร้อน อาการ
ไอ ถอนพิษ ปวดฟัน ทางอย. ได้ตรวจสอบข้อมูลและช้ีแจงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสูตรส่วนประกอบของสมุนไพร มีการกล่าวอ้าง
สรรพคุณดังกล่าว ซึ่งจากการสืบค้นในระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑท์ี่ได้รบัอนุญาตจาก อย.แล้ว ไม่พบปรากฏผลิตภัณฑ์สมนุไพร
ดังกล่าวได้รับการอนุญาตแต่อย่างใด จึงไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวนี้ 

- 

หมอโพสต์เตือนภัย "ลวดมัดไก่ย่าง" ติดคอเด็ก 
     สื่อที่นำเสนอ เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด, เนชันออนไลน์, amarintv., 
thebangkokinsight, ppthhd36, sanook, kapook, thaiPBS, ch7) 
     - นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ โพสต์เตือนภัยเด็ก 8 ขวบ กินไก่ย่าง เจอลวดยาวประมาณ 8 เซนติเมตร 
ติดคอ โชคดีผ่าตัดช่วยชีวิตได้ทัน 

- 

 


